



ประกาศเทศบาลตำบลเทพสถิต
เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้มีคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ดังนี้

๑. การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
๒. การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
๓. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
๔. การแจ้งเตือนให้มาชำระค่าบริการจัดเก็บขยะ
๕. การอนุมัติซ่อมแซมไฟสาธารณะ

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงประกาศเรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามคำสั่ง ๑๒๐/๒๕๕๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเทพสถิต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต หมู่ที่ ๒ ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๘๕๕๒๕๒, ๐๔๔ - ๘๕๗๐๒๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต



คำสั่งเทศบาลตำบลเทพสถิต

ที่ ๑๒๐/๒๕๕๘

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดระยะเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการบริการได้อย่างแท้จริง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ วรรคสอง จึงมอบอำนาจให้ นายสรวิชัย สมรูป ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทน นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการนี้ เมื่อปลัดเทศบาลได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้ทำบันทึกบัญชีสรุปรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

บัญชีแนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลเทพสถิต
ที่ ๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

ลำดับ ที่	เรื่องที่มอบอำนาจ	ผู้มอบอำนาจ	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค	นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต	ปลัดเทศบาล
๒	การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข	นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต	ปลัดเทศบาล
๓	การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต	ปลัดเทศบาล
๔	การแจ้งเตือนให้มาชำระค่าบริการจัดเก็บขยะ	นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต	ปลัดเทศบาล
๕	การอนุมัติซ่อมแซมไฟสาธารณะ	นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต	ปลัดเทศบาล